

KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 - 7/5/2024)

Hào hùng Điện Biên

Đi qua chiến tranh, ký ức về một thời hoa lửa với các cựu thanh niên xung phong (TNXP) đã như gió quét lá khô, để sống giữa đời thường bình dị, an yên. Thế nhưng, mỗi người vẫn là một mảnh ghép sống động về chiến dịch Điện Biên Phủ, bình dị mà rất đỗi hào hùng.



Ông Đào Văn Thái, cựu thanh niên xung phong xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ) với những phần thưởng khi tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

"Đèo cao thì mặc đèo cao Tinh thần tiếp vận còn cao hơn đèo"

Ông Đào Văn Thái, cựu TNXP ở thôn Phùng Công, xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ) mới trở về sau đợt điều trị ở bệnh viện. Tuy vẫn còn mệt nhưng khi được hỏi về kỷ niệm tham gia phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, ông Thái hào hứng hẳn. Ông kể: Hồi đó gian khổ lắm nhưng vui, lạc quan lắm. Đơn vị tôi có nhiệm vụ vận chuyển lương thực từ Thanh Hóa lên Tây Bắc. Tuyến đường xa, địa hình hiểm trở, trong khi nhu cầu của chiến trường rất lớn và gấp rút nên phải rất khẩn trương. Đoàn từ Thanh Hóa đến Hòa Bình còn để đi nhưng sau đó chủ yếu là đường rừng, qua nhiều đèo cao, suối sâu vô cùng gian nan. Nhiều khu vực có địch đóng quân nên chúng không thể đi đường chính mà được hướng dẫn luôn rừng. Nhiều hôm bị máy bay địch quần thảo bỏ bom phải trú ẩn.

Ông Thái chia sẻ: Trong quá trình tải lương, gặp nhiều khó khăn nên bộ

đội, TNXP, dân công nghĩ ra nhiều ý tưởng sáng tạo rất hay. Như thành lập nhóm gồm có 3 xe thô đi cùng với nhau nhằm giúp đỡ khi có sự cố dọc đường. Mỗi khi xe lên dốc, 2 xe còn lại tấp vào lề đường, một người dùng dây thừng buộc vào cổ xe kéo đi trước, một người đẩy từ phía sau, người còn lại điều khiển xe. Cứ thế giúp cả nhóm xe vượt đèo núi. Vất vả nhất là khi xuống dốc, một người phải cầm đuôi xe kéo lại, một người giữ tay lái để giảm tốc độ và người ở giữa vừa điều khiển xe vừa lấy dép cao su của mình ấn vào bánh xe để làm phanh. Trong khi đi như vậy, nhiều anh em chân tưa máu vì phải lấy dép cao su ra làm phanh; tay thì rộp hết da và mọng nước phải băng lại, vì đi mưa ra nhiều nhưng chúng tôi vẫn tụi tay ngại, cốc thố để lên đường. Vai chúng tôi thì chai sạn vì vết hằn của cốc thố; mặt thì xanh xao vì sốt rét rừng nhưng chúng tôi luôn khắc phục để hoàn thành nhiệm vụ. Lúc đó hàng trăm đoàn đi nên không khi

phải chạy đua với thời gian, tranh chấp với địch từng phút, từng giây.

Phải sống xứng đáng với sự hy sinh của đồng đội

Đơn vị của ông Bùi Văn Sâm, cựu TNXP thôn Đông Thượng Liệt, xã Đông Tân (Đông Hưng) trong chiến dịch Điện Biên Phủ cũng làm nhiệm vụ vận chuyển lương thực, đạn dược cho chiến trường. Ông Sâm nhớ lại: Lúc đó không biết Tây Bắc như thế nào, cũng chẳng biết mình sẽ làm nhiệm vụ cụ thể gì nhưng nhận lệnh là lên đường với khí thế rất hăng hái. Mọi thanh niên đều sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì vì dân tộc mà Đảng, Bác Hồ giao phó. Cứ thế, chúng tôi xuyên rừng, vận chuyển lương thực, thực phẩm, đạn dược. Lần đầu tiên, tôi thấy ngọn núi rừng như thế, càng đi thì núi rừng càng trùng trùng điệp điệp và lạnh buốt. Chiến dịch diễn ra rất khẩn trương, căng thẳng, công việc vận chuyển

phải chạy đua với thời gian, tranh chấp với địch từng phút, từng giây.

Ông Sâm cho biết: Hàng hóa thường từ Thanh Hóa vận chuyển lên Hòa Bình, tiếp tục được chuyển qua ngã ba Cò Nòi (Sơn La) rồi qua đèo Pha Đin, đến huyện Tuần Giáo (Điện Biên). Sau đó, phần lớn hàng hóa tiếp vận được đưa vào kho lớn ở 1 khu rừng thuộc tỉnh Điện Biên để cung cấp cho chiến dịch. Đến khi ta nổ súng mở màn chiến dịch thì máy bay địch bắn phá ác liệt, quyết cắt đứt đường vận chuyển của ta cho tuyến trước, nhất là các đoàn đèo Chẹn, phà Tạ Khoa, đèo Pha Đin..., đặc biệt là "cuồng hợm" ngã ba Cò Nòi - nơi các phương tiện đều phải đi qua để vào mặt trận. Nhiều đồng đội của tôi đã bị thương, anh dũng hy sinh. Chúng tôi nhanh chóng cứu thương, an táng thì thể đồng đội rồi lại tiếp tục lên đường, vì tiền phương đang vắng gọi. Đến giờ tôi vẫn đau đầu, có những ngôi mộ có 2, 3 đồng đội nằm chung. Vì thời chiến không



Ông Bùi Văn Sâm, cựu thanh niên xung phong xã Đông Tân (Đông Hưng) chăm sóc cây cảnh.



Ông Phạm Văn Tú, cựu thanh niên xung phong xã Phú Châu (Đông Hưng) chia sẻ hồi ức tham gia phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ với phóng viên.

có điều kiện lo chu toàn được cho các anh. Tôi là người may mắn trở về nhưng đồng đội tôi - lớp lớp người đã ngã xuống, máu đã thấm đỏ vùng đất Điện Biên Phủ. Với lòng yêu nước, căm thù giặc nên chúng tôi đã nhanh chóng tổ chức lại đội hình tiếp tục nhiệm vụ tiếp vận cho chiến dịch đến ngày toàn thắng.

Tự hào tham gia phục vụ chiến dịch

Đơn vị của ông Phạm Văn Tú, cựu TNXP xã Phú Châu (Đông Hưng) làm nhiệm vụ ở đèo Pha Đin. Ông Tú kể: Đèo Pha Đin là đoạn đường xung yếu, tụi bom, "cua tử". Hàng vạn lượt dân công hỏa tuyến, TNXP đã miệt mài băng qua đỉnh đèo huyền thoại, không tiếc máu xương, sẵn sàng hy sinh để thông trơn con đường nối liền hậu phương - tiền tuyến. Vất vả lắm nhưng anh em động viên nhau quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thế nên nhà thơ Tố Hữu đã viết: "Đèo Pha Đin chị gánh anh挑/Đèo Lũng Lô anh hò chị hát/Dù bom đạn xuống tan, thịt nát/Không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh...". Dù bị quân Pháp đánh phá ác liệt, đội hình phân tán nhưng với quyết tâm "TNXP còn thì mạch máu giao thông luôn được giữ vững", các đại đội TNXP đã anh dũng vượt qua bom đạn, lao động hết mình, kiên cường bám trụ ngày đêm làm đường, sửa đường, rà phá bom mìn, bảo đảm thông đường, thông xe ra tiền tuyến.

Lan tỏa tinh thần và khí phách Điện Biên Phủ

Theo ông Đặng Văn Bộ, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh: Sau chiến dịch

Điện Biên Phủ, nhiều TNXP tiếp tục ở lại thu dọn chiến trường rồi chuyển về sửa đường Sơn La, Mộc Châu. Đầu năm 1957, các đơn vị TNXP giải thể, phần đông TNXP được đi học, cầm thù giặc nên chúng tôi đã nhanh chóng tổ chức lại đội hình tiếp tục nhiệm vụ tiếp vận cho chiến dịch đến ngày toàn thắng.

Tiền tôi và đồng nghiệp ra đến cổng, ông Bùi Văn Sâm cho biết: Tôi rất mừng được cùng 6 cựu chiến binh và 1 cựu TNXP của Thái Bình lên Hà Nội dự hội nghị gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ do Trung ương Hội Cựu chiến binh, Trung ương Hội Cựu TNXP tổ chức. Ở tuổi của tôi bây giờ chẳng biết có còn đi gặp đồng đội được lượt nữa không, đi thăm Điện Biên thì càng khó...

Dù sức khỏe có cho phép ông thăm lại Điện Biên hay không thì phần kỷ ức về hội nghị gặp mặt cựu chiến binh trong ông cũng như bộ đội, TNXP, dân công hỏa tuyến từng tham gia chiến dịch. Và chính họ đã bắc một nhịp cầu nối từ quá khứ đến hiện tại, để lan tỏa tinh thần và khí phách Điện Biên Phủ trong thời đại mới.

QUAN PHƯƠNG

Năm 2024 là năm đầu tiên Trường Đại học Thái Bình phối hợp tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông Hà Văn Đông, Trưởng phòng Đào tạo và học sinh, sinh viên, Trường Đại học Thái Bình cho biết: Năm 2024, nhà trường phối hợp với 2 trường đại học tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực, tư duy cho học sinh trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận. Theo thống kê, 2 kỳ thi đã thu hút hơn 10.000 học sinh trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh lân cận tham gia. Để bảo đảm yêu cầu kỹ thuật của các kỳ thi, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, đặc biệt là hạ tầng về công nghệ thông tin gồm 1 phòng server và 9 phòng máy tính với hơn 300 máy tính cấu hình cao, được kết nối mạng và cài đặt hệ thống phần mềm thi.

Là 1 trong hơn 1.300 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội trong đợt thi đầu tiên diễn ra trong 2 ngày 23 - 24/3, em Phạm Quỳnh Anh, Trưởng THPT Tây Thụy Anh chia sẻ: Ngay khi biết thông tin Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kỳ thi tại Thái Bình, em và các bạn rất vui mừng vì không phải đi xa để dự thi nữa. Em khá hài lòng về bài thi của mình. Em hy vọng rằng với kết quả thi này em sẽ tăng cơ hội xét tuyển sớm vào các trường đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc các trường đại học khác có sử dụng kết quả kỳ thi.

Không chỉ xét đại học dựa vào kết quả các kỳ thi do trường đại học tổ chức, những năm gần đây, các trường đại học có rất nhiều phương thức xét tuyển để rộng mở cánh cửa đại học với các em học sinh. Tại Trường Đại học Thái Bình, năm 2024 nhà trường dự kiến có 5 phương thức tuyển sinh bao gồm: xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của các trường đại học trọng điểm; xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024; xét học bạ và xét tuyển theo phương thức kết hợp chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.0 điểm và TOEFL IBT từ 60 điểm trở lên (còn hiệu lực đến ngày xét tuyển) và tổng điểm các môn theo tổ hợp xét tuyển năm lớp 12 từ 15,0 trở lên. Em Trần Minh Phúc, Trưởng THPT Tây Thụy Anh chia sẻ: Khoa Quản trị kinh doanh

Đa dạng cơ hội xét tuyển vào các trường đại học

Với sự đa dạng phương thức xét tuyển của các trường đại học, học viện trong những năm gần đây, ước mơ trở thành cử nhân của học sinh trên địa bàn tỉnh ngày càng rộng mở.



Kiểm tra trước khi thi sinh vào phòng thi tại điểm thi Trường Đại học Thái Bình.

của Trường Đại học Thái Bình. Em được biết đây là khoa có số điểm xét tuyển cao nhất trong những năm gần đây, vì vậy để có nhiều cơ hội trúng tuyển hơn, em đã tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức tại Trường Đại học Thái Bình. Cùng với đó, em tích cực ôn tập

để cố gắng đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Dù vất vả nhưng em nghĩ đầu tư cho kiến thức là đầu tư cho tương lai nên mình sẽ cố gắng hết sức.

Theo thống kê, hàng năm Thái Bình có trên 70% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT trúng tuyển vào các

trường đại học, cao đẳng, nhiều em đỗ vào các trường đại học top đầu. Số học sinh được xét thẳng vào các trường đại học do có thành tích cao trong học tập chiếm khoảng 15%. Với đa dạng các phương thức xét tuyển sinh đại học, học viện như những năm gần đây, năm vừa qua, Trường THPT Chuyên Thái Bình có đến 425 học sinh được tuyển thẳng đại học, chiếm 90,4%. Theo đó, lớp chuyên Hóa, chuyên Địa và chuyên Anh 2 có 100% học sinh được tuyển thẳng đại học, học viện. Các lớp chuyên Toán 1, Toán 2, chuyên Tin, chuyên Vật lý, chuyên Sinh, chuyên Văn, chuyên Sử, chuyên Anh 1 và hai lớp A1, A2 có tỷ lệ học sinh được tuyển thẳng cũng khá cao. Đây là những học sinh tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, đạt giải kỳ thi Olympic khu vực; học sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế phù hợp với tiêu chí xét tuyển của từng trường đại học, học viện. Thầy giáo Phạm Công Sinh, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Cùng với ưu tiên tuyển sinh đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ quốc tế SAT hoặc ACT, phương thức xét tuyển dành cho học sinh có thành tích cao trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh, khu vực, quốc gia ngày càng phổ biến, nhất là các trường đại học top đầu. Năm bắt được những cơ hội này, học sinh của trường luôn có sự đầu tư nghiêm túc trong học tập, ôn luyện cũng như đạt thành tích cao trong các kỳ thi. Cùng với đó, nhà trường cũng chỉ đạo giáo viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, bồi dưỡng học sinh một cách bài bản, khoa học để các em đạt kết quả cao nhất trong các kỳ thi, từ đó tăng cơ hội xét tuyển thẳng vào đại học cho các em.

Năm học 2023 - 2024, toàn tỉnh có hơn 22.000 học sinh lớp 12. Để tăng cơ hội trúng tuyển, thời điểm này, thầy và trò các trường đang nỗ lực vào giảng dạy theo chương trình vừa học và ôn luyện đáp ứng các phương thức tuyển sinh. Cùng với đó, các trường cũng chú trọng thực hiện công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, nhất là những ngành nghề mới có thể đáp ứng vị trí việc làm cụ thể trong xã hội hiện nay. Đây chính là cơ hội để các em đưa ra quyết định đúng đắn cho bản thân, sẵn sàng bước vào cánh cửa đại học trong mùa tuyển sinh năm nay.

ĐẶNG ANH

KỶ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC (HAS) CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Những lưu ý với các thí sinh

Đợt thi	Thời gian mở đăng ký thi	Ngày thi	Địa điểm thi (dự kiến)		
401	18/2 - 4/3/2024	23-24/3/2024	Hà Nội	Nam Định	Thái Bình
402	18/2 - 12/3/2024	6-7/4/2024	Hà Nội Thái Bình	Thái Nguyên Hưng Yên	Thanh Hóa Hà Tĩnh
403	18/2 - 31/3/2024	20-21/4/2024	Hà Nội Thái Nguyên	Nam Định Hải Dương	Hà Tĩnh Nghệ An (có thể)
404	6/3 - 18/4/2024	11-12/5/2024	Hà Nội Hải Dương Hải Phòng	Hưng Yên Nam Định Ninh Bình	Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa...
405	6/3 - 3/5/2024	25-26/5/2024	Hà Nội Hải Dương Hưng Yên	Nam Định Ninh Bình Thái Bình	Thái Nguyên Thanh Hóa
406	6/3 - 7/5/2024	1-2/6/2024	Hà Nội Hưng Yên	Hải Dương Ninh Bình	Thái Bình

LƯU Ý VỚI CÁC THÍ SINH

Lịch thi có thể thay đổi theo tình hình thực tế

Đăng ký thi tại địa chỉ: <http://hsa.edu.vn/>

Chỉ được đăng ký tối đa 2 lượt thi/năm, 2 lượt thi liên kế cách nhau tối thiểu **28 ngày**

Ca thi tự động đóng khi hết chỗ hoặc trước **14 - 18 ngày** thi chính thức

Lệ phí: **500.000 đồng**/thí sinh/lượt thi, không được hoàn lại

3 phần thi

- Toán học** (50 câu hỏi, 75 phút)
- Văn học-Ngôn ngữ** (50 câu hỏi, 60 phút)
- Khoa học tự nhiên-xã hội** (50 câu hỏi, 60 phút)

Thí sinh tra cứu kết quả thi và nhận Giấy chứng nhận kết quả thi sau 14 ngày dự thi

Hỗ trợ thí sinh

ĐT: **19.00.8668.91 (giờ hành chính)**

Email: khaothi@vnu.edu.vn

Năm 2023, có hơn 70 cơ sở giáo dục đại học sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội để tuyển sinh.